

(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ
ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 6 มกราคม 2568 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด อัตราเงินเดือน 21,750.- บาท จำนวน 1 อัตรา สังกัดศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานมหาวิทยาลัย นั้น

บัดนี้ ระยะเวลาการเปิดรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 5 ราย ดังบัญชีแนบท้ายนี้ และให้ดำเนินการดังนี้

1. ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคปฏิบัติ ลงทะเบียนยืนยันเข้ารับการคัดเลือก โดยจะได้รับอีเมลยืนยันเพื่อเข้ารับการสอบตามอีเมลที่ระบุไว้ในใบสมัครงาน ทั้งนี้จนถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 16.30 น. โดยรายละเอียดขั้นตอนการสอบจะแจ้งให้ทราบผ่านทางอีเมลของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เท่านั้น

หมายเหตุ: ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคปฏิบัติที่ไม่ลงทะเบียนยืนยันการเข้าสอบ คณะกรรมการจะถือว่าท่านสละสิทธิ์การเข้าสอบ

2. สอบภาคปฏิบัติ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยทดสอบความรู้และทักษะด้านกายภาพบำบัดในการป้องกัน ส่งเสริม และฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ รายละเอียดตามหัวข้อดังต่อไปนี้

2.1 การให้บริการส่งเสริมสุขภาพ โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ

2.2 ความรู้ด้านกายภาพบำบัดในการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

2.3 ความรู้ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุในภาวะต่าง ๆ

2.4 ความรู้ด้านการบริหารจัดการสถานบริการและกายภาพบำบัด และการประสานงาน

ทั้งนี้ เกณฑ์การพิจารณาเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ ผู้ที่สอบภาคปฏิบัติจะต้องได้คะแนน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จึงจะมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ได้

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568 ทางเว็บไซต์รับสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์ (CMU-HR Recruitment) กองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย <https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment>

4. สอบสัมภาษณ์ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 16.00 - 17.00 น. ผู้สมัครจะต้องนำเสนอแผนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่รับสมัคร ดังนี้ โดยให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกนำเสนอผลงาน หรือประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่ผ่านมาให้คณะกรรมการคัดเลือกใช้เป็นข้อมูลประกอบการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ กรรมการคัดเลือกอาจจะสัมภาษณ์ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องได้รับคะแนนรวมสอบสัมภาษณ์ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 โดยผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดจะเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกลำดับแรก และลำดับต่อไปตามลำดับคะแนน

ทั้งนี้ หากคะแนนจากการสอบคัดเลือกไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ให้อยู่
ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ ในการพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือก และให้การตัดสินของคณะกรรมการฯ
เป็นที่สิ้นสุด (สถานที่สอบสัมภาษณ์จะแจ้งในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์)

ประกาศ ณ วันที่ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

(ลงนาม)

ปิติพงษ์ ยอดมงคล

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล)

รองอธิการบดี

ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บัญชีแนบท้ายประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบปฏิบัติ
เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 13.30 – 15.00 น.
ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เวลาการสอบ
1	นางสาวณัฐชกุล ตันสุวิทย์	13.30 – 14.00 น.
2	นางสาวรสิกา ชิงทอง	
3	นายเจตนิพัทธ์ พุ่มจำปา	14.00 – 14.30 น.
4	นางสาวรินรดา วงษ์บูรณาวาทย	
5	นางสาวจุฑาธิป ศรีอาภรณ์	14.30 – 15.00 น.

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ

ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด

ในวันที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 - 16.30 น.

ณ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ลงชื่อ
1	นางสาวนัยนัปร สุทธิศิริ	
2	นางสาวณิรนุช ศิริวัฒนานุรักษ์	

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ

ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด

ในวันที่ 27 ธันวาคม 2566 เวลา 15.30 - 16.30 น.

ณ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ลงชื่อ
1	นางสาวณิรณัฐ ศิริวัฒนารักษ์	